

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Nhân dịp tết Trung thu năm 2021, ngày 20/9, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương đi thăm, tặng quà các cháu thiếu niên, nhi đồng.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi thăm, tặng quà các cháu Trường Mầm non Hoa Sen, phường Phú Khánh và Trường Mầm non Hồng Nhung, phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình). Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thái Bình; Nguyễn Xuân Khánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố đã tặng quà các cháu. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc các cháu đón tết Trung thu vui vẻ, ấm áp, luôn chăm ngoan. Đồng chí mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương, các nhà trường tiếp tục quan tâm, có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho trẻ em để các cháu được học tập và phát triển toàn diện.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các

đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, huyện Hưng Hà đi thăm, tặng quà các cháu Trường Mầm non Lê Danh Phương, thị trấn Hưng Hà, Trường Mầm non Thống Nhất, xã Thống Nhất và Trường Mầm non Lý Nam Đế, xã Hồng Minh (Hưng Hà); chúc các cháu có một mùa Trung thu đầm ấm, vui vẻ. Tết Trung thu năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, các đồng chí lãnh đạo tỉnh mong muốn cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành trong huyện thường xuyên quan tâm, chăm lo cho trẻ em; thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp với các nhà trường trong quản lý, hỗ trợ học sinh hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học và chung tay đẩy lùi dịch Covid-19.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi thăm, tặng quà các cháu Trường Mầm non Quỳnh Ngọc, xã Quỳnh Ngọc và Trường Mầm non Quỳnh Lâm, xã Quỳnh Lâm (Quỳnh Phụ). Cùng đi có đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, huyện Quỳnh Phụ.

Năm học 2021 - 2022, Trường Mầm non Quỳnh Lâm có 187 cháu với 9 nhóm lớp, Trường Mầm non Quỳnh Ngọc

có 436 cháu với 11 nhóm lớp. Những năm qua, các trường luôn quan tâm, chăm lo cả thể chất, tinh thần và học tập để các cháu phát triển toàn diện. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên trong đoàn đã thăm hỏi tình hình học tập, sức khỏe, chúc các cháu đón tết Trung thu vui vẻ, mong các cháu luôn chăm ngoan, học giỏi, biết nghe lời ông bà, bố mẹ, giúp đỡ bạn bè, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ. Được diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà trường cùng với việc quan tâm chăm lo, thường xuyên tổ chức các hoạt động thiết thực cho trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; triển khai các

biện pháp phòng, chống dịch bảo đảm sức khỏe và sự an toàn cho học sinh.

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đi thăm, tặng quà các cháu Làng trẻ em SOS Thái Bình.

Làng trẻ em SOS Thái Bình hiện đang nuôi dưỡng, chăm sóc 120 cháu. Tại đây, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã động viên, mong các cháu phấn đấu nhiều hơn trong học tập, rèn luyện, đón tết Trung thu an toàn, vui vẻ. Đồng chí đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các cấp, các ngành, lãnh đạo và các mẹ, các dì tại Làng trẻ em SOS tổ chức đón tết Trung thu vui vẻ nhưng phải thực hiện nghiêm



Vui Trung thu tại Trường Mầm non Lý Nam Đế (Hưng Hà).

chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh nhấn mạnh: Thời gian qua, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn đang được kiểm soát tốt; hơn 14 ngày Thái Bình không có ca lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng. Để thực hiện mục tiêu vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh thống nhất với đề xuất của ngành Y tế cho phép hoạt động trở lại một số dịch vụ đang dừng hoạt động nhưng phải bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định phòng,

chống dịch. Giao các ngành, địa phương chủ động quyết định và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về xây dựng phương án phòng, chống dịch; căn cứ diễn biến dịch và tình hình thực tế quyết định thời gian hoạt động trở lại một số dịch vụ cho phù hợp; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra.

Thời gian tới, một số tỉnh, thành phố có thể điều chỉnh, thay đổi một số biện pháp phòng, chống dịch. Do đó, để kiểm soát tốt dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu tiếp tục kiểm soát chặt người và phương tiện ra, vào tỉnh tại các

các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm sức khỏe và sự an toàn cho các cháu.

* Các đồng chí lãnh đạo huyện Vũ Thư đi thăm, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở 3 xã: Tân Phong, Tân Hòa, Phúc Thành.

Tại các nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo huyện đã ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình, người nuôi dưỡng các em cố gắng khắc phục khó khăn để chăm sóc các em tốt hơn đồng thời trao tặng 6 suất quà, mỗi suất trị giá 350.000 đồng và gửi lời chúc các em thiếu nhi đón tết Trung thu tươi, ý nghĩa, an toàn.

* Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, không thể tổ chức các hoạt động vui tết Trung thu tập trung như mọi năm, huyện Tiên Hải thành lập 4 đoàn công tác tổ chức trao tặng 70 suất quà cho các cháu thiếu nhi. Trong đó, trao 30 phần quà của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tặng các cháu có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng; huyện Tiên Hải tặng 32 suất quà cho thiếu nhi 32 xã, thị trấn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, tặng 8 suất quà, mỗi suất trị giá 700.000 đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và con của các bác sĩ tham gia chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, huyện Tiên Hải còn chỉ đạo các xã, thị trấn tùy điều kiện địa phương tổ chức trao hàng trăm suất quà cho các cháu thiếu nhi vui tết Trung thu.

NHÓM PHÓNG VIÊN

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC...

(Tiếp theo trang 1)

chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa...

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lắng nghe, nghiên cứu kỹ tài liệu và nắm vững các nội dung được truyền đạt, từ đó làm cơ sở vận dụng trong tham mưu, tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng địa phương tại cơ quan, đơn vị.

Kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố Thái Bình

Chiều ngày 20/9, đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh đã đến kiểm tra tại Công ty TNHH Dịch vụ thương mại C&Q chuyên kinh doanh dịch vụ ăn uống tại đường Trần Phú (thành phố Thái Bình).

Đoàn đã kiểm tra thủ tục đăng ký kinh doanh, hợp đồng mua bán thực phẩm, nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu, phụ gia thực phẩm; quy trình bảo quản, chế biến, dụng cụ đựng thực phẩm; việc xử lý nước thải. Sau khi kiểm tra, các thành viên trong đoàn chia sẻ khó khăn với cơ sở kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đồng thời chỉ ra các tồn tại, hạn chế như: một số dụng cụ đựng thực phẩm chưa được vệ sinh sạch, còn chứa dầu mỡ; nhà kho chưa được sắp xếp, bố trí hợp lý; việc lưu mẫu chưa đúng quy định... Đoàn yêu cầu cơ sở khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế; tuân thủ việc lưu mẫu thực phẩm; thực hiện vệ sinh dụng cụ, đồ đựng thức ăn; thường xuyên cập nhật, nâng cao kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhân viên.

Từ ngày 14 - 20/9, đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh đã thực hiện kiểm tra tại 8 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại các huyện, thành phố, trong đó kiểm tra xử lý vi phạm 3 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Việc kiểm tra nhằm góp phần bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân, giảm thiểu nguy cơ ngộ độc thực phẩm, nhất là trong dịp tết Trung thu.

NHƯ HOANG

Ra mắt tổ tự quản an ninh trật tự, an toàn giao thông

Sáng ngày 20/9, Trường THPT Tiên Hưng tổ chức ra mắt tổ tự quản an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Trường THPT Tiên Hưng nằm bên quốc lộ 39A, số lượng học sinh đông trong khi lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trước cổng trường cao. Trước thực trạng trên, Trường đã thành lập tổ tự quản an ninh trật tự, an toàn giao thông nhằm bảo đảm an ninh trật tự tại trường, quản lý, giám sát các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đặc biệt là các quy định khi tham gia giao thông của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Tổ tự quản an ninh trật tự, an toàn giao thông của Trường THPT Tiên Hưng làm nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc chấp hành quy định bảo đảm an toàn giao thông trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; tích cực tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ những học sinh cá biệt, thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông, giúp học sinh thay đổi nhận thức, tự giác chấp hành các quy định pháp luật khi tham gia giao thông.

DANG ANH

CHO PHÉP HOẠT ĐỘNG...

(Tiếp theo trang 1)

xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Các hoạt động giám sát, truy vết, cách ly và triển khai lấy mẫu xét nghiệm được thực hiện hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế. Từ ngày 30/8 - 19/9, các huyện, thành phố đã lấy hơn 5.070 mẫu của các trường hợp thuộc 13 nhóm nguy cơ theo công văn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trong đó hơn 4.860 mẫu có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; 2 mẫu dương tính và 209 mẫu đang chờ kết quả. Về công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19, đến hết ngày 19/9 toàn tỉnh đã có hơn 53.340

người được tiêm đủ 2 mũi; hơn 116.690 người được tiêm mũi 1. Dù không xuất hiện ca nhiễm mới, dịch bệnh vẫn đang được kiểm soát tốt trên địa bàn tỉnh nhưng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu các địa phương, các sở, ban, ngành, đơn vị... không chủ quan, lơ là, tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Cho phép hoạt động trở lại một số dịch vụ theo đề xuất của ngành Y tế

Sau khi nghe ý kiến của các sở, ngành, huyện, thành phố, kết luận cuộc họp, đồng

Nếu như mọi năm gần đây ngày rằm tháng tám, tối cả tháng không khí chuẩn bị cho tết Trung thu đã bắt đầu, rộn ràng thì năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, mọi hoạt động tập trung đông người đều phải tạm dừng, ngày tết thiếu nhi bởi vậy cũng trầm lắng hơn. Tuy nhiên, tại nhiều trường học, trung tâm phát triển kỹ năng, những hoạt động vui tết Trung thu cổ truyền vẫn được tổ chức với mong muốn lưu giữ trong tuổi thơ của trẻ nhỏ niềm hứng khởi với những giá trị văn hóa dân gian.

Gần một tháng nay, các em nhỏ trong Câu lạc bộ Phát triển kỹ năng Kim Thủy, phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) đã quen với việc sáng tạo trên những chiếc đèn lồng, đèn ông sao thay vì những bức tranh trên giấy A4 như thông thường. Tự làm đèn từ những lát tre, rồi lại tự trang trí những hình vẽ ngộ nghĩnh như rùa đến rồng trắng, mùa lân, chi Hằng, chú Cuội và không thể thiếu là hình ảnh những chiếc bánh nướng, bánh dẻo... Dù sản phẩm làm ra có đôi chỗ vẹo vọ nhưng chắc hẳn trong mùa Trung thu này, đó là món đồ chơi luôn được các em yêu thích. Cô giáo Phan Thị Kim Thủy, Chủ nhiệm Câu lạc bộ chia sẻ: Năm nay, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên nhiều hoạt động phải tạm dừng, tuy nhiên bên cạnh đó cũng vui vì được tự tay làm đèn lồng, đèn ông sao và trang trí những chiếc đèn đẹp theo ý thích của mình. Các em cũng không thể đem những chiếc đèn ấy đến tặng cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn như những năm trước nhưng cả cô và trò đều thống nhất hoạt động này sẽ được diễn ra vào một thời điểm thích hợp hơn. Ngoài ra, trong

Trung thu đặc biệt



Huyện đoàn Quỳnh Phụ tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

khườn viên của lớp học, các em vẫn được rước đèn, chơi các trò chơi dân gian... mùa Trung thu bởi vậy cũng chẳng thiếu những tiếng cười.

Còn đối với mỗi bạn nhỏ tại Trường Mầm non Bill Gates (thành phố Thái Bình), cũng như tất cả các trường học khác, mùa Trung thu này không được xem biểu diễn văn nghệ, rước đèn, tham gia các trò chơi tập thể ở sân trường nhưng hơn một tuần nay, trong các lớp học, không khí trung thu đã rộn ràng. Các em được tập hát các ca khúc vui tết Trung thu, được cùng cô trang trí lớp học với đèn lồng, đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi, đầu lân... và được tự tay làm bánh nướng, bánh dẻo. Sau mỗi giờ trải nghiệm, việc được thưởng thức những chiếc bánh nướng, bánh

dẻo do chính mình làm khiến bạn nhỏ nào cũng hào hứng. Cô giáo Vũ Thị Thủy, Trường Mầm non Bill Gates chia sẻ: Ở trường, các em được làm bánh nhân chay còn các cô giáo sẽ làm bánh nhân thập cẩm để ngoài việc được thưởng thức bánh trung thu thì lớp học, các em sẽ được mang bánh nhân thập cẩm về dành tặng ông bà, bố mẹ. Ngoài ra, ở lớp học nào, các em cũng sẽ được xem kịch múa rối do các cô tự chuẩn bị, đây là hoạt động ý nghĩa giúp trẻ nhỏ có thêm nhiều trải nghiệm thú vị về nét đẹp văn hóa truyền thống. Mong rằng dù mùa Trung thu năm nay, nhiều hoạt động tưng bừng, rộn ràng như mọi năm không thể diễn ra nhưng các em nhỏ vẫn luôn yêu những lễ hội truyền thống, yêu quê hương, đất nước mình.

Trong dịp tết Trung thu năm nay, các cấp bộ đoàn, đội trong tỉnh đã huy động các nguồn lực để tặng hơn 4.850 suất quà trị giá hơn 986 triệu đồng cho các em thiếu niên, nhi đồng. Các suất quà được trao cho các em thiếu nhi, trong đó phần lớn là các em thiếu nhi thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, các em thiếu nhi khuyết tật, nhiễm chất độc da cam; trẻ em đang điều trị tại các bệnh viện; thiếu nhi có bố hoặc mẹ tham gia nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại các tỉnh, thành phố phía Nam. Chỉ Vũ Thị Nhạn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Quỳnh Phụ chia sẻ: Tiếp nối thành công từ mùa Trung thu năm 2020, trong dịp tết Trung thu năm nay, Ban Thường vụ Huyện đoàn Quỳnh Phụ đã

phát động chương trình "Lồng đèn yêu thương" dành tặng các em thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện và đã trao khoảng 700 chiếc đèn lồng bằng giấy. Cùng với những chiếc lồng đèn yêu thương còn có rất nhiều phần quà của các mạnh thường quân với mong muốn mang đến cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn một mùa Trung thu ý nghĩa.

Không chỉ trong dịp tết Trung thu mà đối với nhiều gia đình, có lẽ dịch Covid-19 đã khiến các thành viên xích lại gần nhau hơn. Nếu như những mùa Trung thu trước đây, buổi tối nào đường phố cũng nhộn nhịp với những đoàn múa lân, gắn với ngày tết Trung thu lại rộn ràng các gian trại, thì năm nay, mọi hoạt động đều diễn ra trong căn nhà nhỏ. Ông Nguyễn Văn Mẫn, phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình) cho biết: Gia đình có 4 cháu nhỏ nên tết Trung thu này, tôi cũng bận rộn hơn, từ việc cùng các cháu làm đồ chơi dân gian tới việc chuẩn bị mâm cỗ Trung thu tươm tất hơn so với mọi năm. Ngoài ra, các cháu ở nhà nhiều hơn nên tôi cũng dành nhiều thời gian kể những câu chuyện cổ tích về chị Hằng, chú Cuội, chơi các trò chơi dân gian để các cháu thêm yêu ngày tết dành cho thiếu nhi.

Dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cuộc sống thêm nhiều khó khăn nhưng không vì thế mà người lớn quên đi tết Trung thu, trẻ nhỏ bớt hào hứng, mong chờ. Dầu không được xem múa lân, không được đi rước đèn, phá cỗ như mọi năm... nhưng các em nhỏ vẫn có một mùa Trung thu đặc biệt, được an toàn trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

TU ANH

TOÀN DÂN THAM GIA...

(Tiếp theo trang 1)

sẵn sàng có mặt nơi tuyến đầu phòng, chống dịch và trực tiếp điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19.

Lãnh đạo Trường Đại học Y Dược Thái Bình cảm ơn Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các doanh nhân luôn quan tâm, giúp đỡ nhà trường thời gian qua và có những hỗ trợ tích cực cho công tác phòng, chống dịch của nhà trường. Lãnh đạo nhà trường khẳng định, món quà của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh rất có ý nghĩa, kịp thời động viên, cổ vũ tinh thần cho cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường đang trực tiếp tham gia chống dịch; cam kết sẽ sử dụng kinh phí hỗ trợ thành khai, minh bạch, đúng mục đích và đối tượng.

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 20/9

Trên thế giới, theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến tối ngày 20/9, số người nhiễm Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 229,3 triệu người, trong đó hơn 4,7 triệu người đã tử vong.

Tại Việt Nam, ngày 20/9, cả nước ghi nhận thêm 8.681 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó 8.668 ca trong nước và 13 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Việt Nam hiện đã ghi nhận 695.744 ca nhiễm Covid-19.

Tính đến ngày 20/9, các tỉnh, thành phố trên cả nước đã thực hiện tiêm hơn 34,5 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19.

Số bệnh nhân nhiễm Covid-19 được công bố khỏi bệnh trong ngày là 6.821 bệnh nhân. Hiện 464.326/695.744 bệnh nhân đã được điều trị khỏi.

Tại Thái Bình, tính đến 18 giờ 30 phút ngày 20/9, toàn tỉnh có 6 trường hợp F1 và 98 trường hợp F2 đang được cách ly, theo dõi sức khỏe.

24 giờ qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 347 mẫu gồm: 1 trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; 8 mẫu của các trường hợp F1, F2; 338 mẫu của các trường hợp nguy cơ và sàng lọc khác. Tất cả đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Tổng số trường hợp nguy cơ đi về thị Hà Nội, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực có dịch khác từ ngày 1/9 đến nay là 1.800 trường hợp, trong đó đã lấy mẫu xét nghiệm 1.696 trường hợp.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh còn 1 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang được cách ly, điều trị. Tại các cơ sở y tế khác đang cách ly, theo dõi sức khỏe 6 trường hợp.

Số trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, của huyện là 759 trường hợp, trong đó 738 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; 21 trường hợp đang chờ kết quả.

Tính riêng ngày 20/9, Thái Bình đã thực hiện tiêm 6.601 mũi vắc-xin phòng Covid-19.

THU HOÀI